

THÀNH PHỐ

Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng

Xác định đầu tư kết cấu hạ tầng là khâu đột phá quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Thái Bình đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đầu tư công, đẩy nhanh giải ngân vốn, thúc đẩy các công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch.



Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo giai đoạn 2 cơ bản xây dựng xong.

Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng nhờ chủ động các giải pháp nên tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố không bị ảnh hưởng nhiều. Các công trình trọng điểm của thành phố đã và đang được triển khai như: đường Trần Lãm, đoạn từ cụm công nghiệp Trần Lãm đến đê Trà Lý; cải tạo, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Trần Lãm; Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo; xử lý cấp bách một số tuyến kè sạt lở và cứng hóa mặt đê tại những điểm xung yếu thuộc tuyến đê Trà Lý... bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra.

6 tháng đầu năm, thành phố đã hoàn thành 3 công trình, đang triển khai 37 công trình với tổng nguồn vốn bố trí trên 93 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện của các công trình đạt gần 41,5 tỷ đồng, bằng 44,48% kế hoạch vốn. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để thực hiện hiệu quả các công trình, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định

của nhà nước, của tỉnh về đầu tư công, đầu thầu và các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch xử lý các nút thắt giao thông trên địa bàn, kế hoạch thực hiện 7 khu đất quy hoạch dân cư, khu đô thị để tạo nguồn vốn phát triển đô thị. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân các nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Các công trình trọng điểm và đột phá được xúc tiến thực hiện theo kế hoạch. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt các công trình xây dựng được thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn liên quan. Bên cạnh đó, đối với việc tổ chức thực hiện dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng, thành phố đã và đang thực hiện bài bản theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Công tác quản lý đầu tư luôn được đổi mới, phù hợp với năng lực từng cán bộ, kịp thời chấn chỉnh các

sai sót trong quản lý đầu tư, đáp ứng được các mục tiêu quản lý, tiết kiệm, tránh thất thoát, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình. Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công các công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra, tiến hành giải ngân đối với các công trình đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn.

Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, giai đoạn 2 được triển khai từ tháng 12/2020 với quy mô 3 tầng, 12 phòng học, tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành phần xây dựng thô. Ông Phùng Duy Đồng, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thành Năm cho biết: Để bàn giao công trình đúng tiến độ, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, phân đầu bàn giao cuối tháng 7/2021, trước kế hoạch 1 tháng để chuẩn bị cho năm học mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển đồng bộ hệ thống

MINH NGUYỄN

Nuôi cá ao nổi thu tiền tỷ

Từ những mảnh ruộng bỏ hoang, có mọc quá đầu người, anh Lại Văn Hòa, thôn Tường An, xã Tân Hòa (Vũ Thư) đã đầu tư, cải tạo thành ao nổi nuôi các loại cá truyền

thống. Mô hình nuôi cá trong ao nổi bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tối thiểu mô hình nuôi cá trên ao nổi của gia đình anh Hòa, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi quy mô

và hệ thống ao nuôi ở đây tương đối hiện đại. Trên diện tích 5ha, anh Hòa quy hoạch 10 ao, trong đó 4 ao nuôi cá thương phẩm, 6 ao ương cá giống. Toàn bộ ao nuôi được thiết kế, bố



Nhờ quy hoạch các ao ương cá giống, nuôi cá cấp 1, 2, 3 riêng biệt nên cứ 3 tháng anh Hòa lại được thu hoạch thay vì 1 lần/năm khi nuôi trong ao truyền thống.

trí nổi trên lưng chừng mặt ruộng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một ao nuôi cá công nghiệp: hệ thống cống cấp, thoát nước, quạt oxy, máy đảo nước, máy cho ăn... Được biết, diện tích hoang hóa này được gia đình anh Hòa thuê từ năm 2017. Ban đầu, anh canh tác theo công thức 1 vụ lúa - 1 vụ cá. Tuy nhiên, do quá trình cấy lúa, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều nên nuôi cá hiệu quả không cao, anh Hòa quyết định cải tạo, biến ruộng lúa thành ao nổi.

Anh Hòa cho biết: Trước khi thuê đất lập nghiệp, tôi từng có 2 năm làm thuê tại các vựa cá miền Tây Nam Bộ. Họ nuôi cá ba sa trong ao nổi cho năng suất, hiệu quả kinh tế vượt trội so với nuôi cá trong ao truyền thống. Ở địa phương tôi có nguồn nước sạch để nuôi cá và ruộng bỏ hoang nhiều nên tôi quyết định về quê, vay mượn tiền để thuê đất, đào ao nuôi cá. Theo anh Hòa, ưu điểm nuôi cá trong ao nổi so với ao truyền thống là giảm chi phí làm ao khoảng 40%. Nếu ao chìm thường phải đào sâu

Từ điểm sáng Khuyến học, Khuyến tài

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) trên địa bàn xã Phúc Khánh có nhiều chuyển biến tích cực. Theo ông Cao Xuân Lê, Chủ tịch UBND xã: Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng phong trào KHKT. Chỉ đạo Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Nhiều đơn vị làm tốt công tác KHKT như thôn Khánh Mỹ, thôn Hương Xá, thôn Không, các dòng họ: Phạm Huy (thôn Hương Xá), Bùi (thôn Khánh Mỹ), Nguyễn Văn (thôn Sồi 1)... Thôn Khánh Mỹ ra mắt Chi hội Khuyến học và xây dựng quy chế, quỹ khuyến học vào năm 2021. Mới đầu Chi hội có hơn 10 thành viên, đến nay đã tăng lên 39 thành viên. Với sự nhiệt tình ủng hộ của nhân dân và con em xa quê, hiện nay số dư quỹ khuyến học đạt trên 150 triệu đồng. Hàng năm trao thưởng cho 140 - 150 cháu có thành tích cao trong học tập. Cũng theo ông Cao Xuân Lê: Trong giai đoạn 2015 - 2020, xã Phúc Khánh đã dành trên 312 triệu đồng khen thưởng cho hơn 4.000 lượt học sinh, sinh viên có thành tích trong học tập. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh phong trào KHKT, động viên con em địa phương tích cực học tập.

Cũng như xã Phúc Khánh, thị trấn Hưng Hà đã có nhiều giải pháp để thực hiện tốt phong trào KHKT. Ông Trương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Công tác KHKT luôn được thị trấn quan tâm; hàng năm, địa phương trích ngân sách để khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập, hỗ trợ con em hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2019, thị

Khuyến học, khuyến tài ở Hưng Hà

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở huyện Hưng Hà được quan tâm, đạt được nhiều kết quả, từng bước thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển.

trấn đề nghị hỗ trợ đầu tư xây mới khu nhà hiệu bộ, phòng học Trường Tiểu học, bảo đảm cơ sở vật chất tốt nhất cho việc dạy và học. Đối với các dòng họ cũng thực hiện việc KHKT với số tiền trên 1 tỷ đồng. Qua hoạt động của các chi hội đã động viên các cháu chăm ngoan học giỏi, đạt thành tích cao. Ông Nguyễn Quang Sáng, khu Nhân Cầu 1 chia sẻ: Để khuyến khích các con nỗ lực học tập, gia đình đã tạo điều kiện dành thời gian và cơ sở vật chất tốt nhất cho các con. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng tìm tài liệu, động viên các con tự tìm sách tham khảo, đăng ký học online để nâng cao kiến thức và khen thưởng động viên các con khi đạt giải cao trong các kỳ thi bằng cả vật chất lẫn tinh thần.

Đẩy mạnh phong trào Khuyến học, xây dựng xã hội học tập

Xác định công tác KHKT là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, Hội Khuyến học huyện Hưng Hà đã tăng cường tuyên truyền đến từng gia đình, dòng họ và cộng đồng về các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; đồng thời, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác KHKT, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Nhờ đó đã có nhiều địa phương làm tốt công tác

KHKT. Các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của hội viên cũng như các tầng lớp nhân dân. Các dòng họ đã tổ chức xây dựng các mô hình học tập, làm tốt công tác KHKT, biểu dương các gia đình trong dòng họ làm tốt công tác KHKT. Trên cơ sở đó khích lệ con em không bỏ học, nhiều học sinh từ khá đã phấn đấu lên đạt học lực giỏi. Tiêu biểu như dòng họ Nguyễn Trọng ở xã Tiến Đức đến nay quỹ khuyến học có hơn 30 triệu đồng; dòng họ có 10 con em đỗ thạc sĩ, 15 người học đại học. Để duy trì tốt phong trào dòng họ khuyến học, các dòng họ trong huyện thường phát huy những điểm mạnh để học tập, đặc biệt là những người cao tuổi đôn đốc, gương mẫu để con cháu học tập, công tác tốt.

5 năm qua, để đẩy mạnh phong trào KHKT ở địa phương, Hội Khuyến học huyện Hưng Hà đã làm tốt công tác tham mưu, góp phần để cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn quan tâm sâu sát công tác KHKT, tạo được thể chủ động cho các cấp hội triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Hội Khuyến học huyện phối hợp hỗ trợ tổ chức trao 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; trao 250 suất học bổng trị giá 125 triệu đồng. Các xã, thị trấn, thôn, dòng họ đã thường cho 43.750 lượt giáo viên, học sinh có

thành tích trong phong trào thi đua hai tốt với số tiền 3,6 tỷ đồng; đã hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó 1.750 suất học bổng với số tiền 525 triệu đồng. Song song với các hoạt động trên, hội khuyến học các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Các cấp hội đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức xây dựng quỹ. Đến nay, số dư quỹ khuyến học của huyện Hưng Hà đạt 27,7 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trọng Hải, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Đến cuối năm 2020, toàn huyện đã có 55 hội cơ sở (35 hội khuyến học xã, thị trấn, 12 hội khuyến học cơ quan, 3 hội khuyến học doanh nghiệp, 5 hội khuyến học trường THPT). Ngoài ra còn có 266 chi hội khuyến học thôn, tổ dân phố, 120 chi hội khuyến học cơ quan, trường học, 1.050 ban khuyến học (1.013 ban khuyến học dòng họ, 37 ban khuyến học nhà chùa, nhà thờ).

Với những hoạt động thiết thực, phong trào KHKT ở huyện Hưng Hà đã góp phần tạo ra phong trào học tập sôi nổi, thường xuyên, mang lại hiệu quả xã hội cao.

MAI THƯ

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021



Xã Thái Hưng (Hưng Hà) động viên học sinh học tập tốt.

Ảnh tư liệu

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HƠN 900 LƯỢT HỘI VIÊN ĐƯỢC TẬP HUẤN KHOA HỌC KỸ THUẬT

6 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân thành phố Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở bảo đảm phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội đã giải ngân được 425 triệu đồng cho 9 hộ hội viên vay thực hiện dự án "Trồng cây quýt cảnh bảo vệ môi trường", "Chăn nuôi lợn nái sinh sản bảo đảm vệ sinh môi trường"; ký kết với các doanh nghiệp cung ứng hơn 42 tấn phân bón trả chậm cho hội viên; mở 16 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 900 lượt hội viên; phối hợp tổ chức 18 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 927 cán bộ, hội viên cơ sở; giúp nhân dân tỉnh Hà Giang tiêu thụ 3 tấn cam sành và nông dân xã Vũ Văn (Vũ Thư) tiêu thụ 2 tấn rau bắp cải; tiêu thụ giúp hội viên 1.200 trứng vịt biển, 2.000 trứng gà, ủng hộ 6 triệu đồng cho các gia đình có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trao 22 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

6 tháng cuối năm, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường hoạt động hướng về cơ sở như hỗ trợ vay vốn, tạo sinh kế cho hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

TIẾN DAT

thì ao nổi chỉ cần đào từ 30 - 50cm, sau đó lấy lớp đất màu đắp thành bờ cao từ 1,5 - 2m. Ngoài ra, vì là ao nổi nên có nhiều tiện ích hơn hẳn so với ao chìm như đón được nhiều ánh sáng, nhiều gió, sáng nhiều, thoát khí tốt nên lượng mùn và bã phân hủy nhanh, lượng lắng đáy rất ít, hạn chế dịch bệnh gây hại, kích thích các sinh vật có lợi phát triển; mật độ nuôi cá trong ao nổi cao hơn, tốc độ cá lớn nhanh hơn ao chìm... Nhờ thiết kế cống lấy nước, cống thoát nước với hệ thống mương dẫn nước, mương tiêu nước tách biệt nên khi tát ao có thể tháo nước triệt để, phơi khô để, cải tạo đáy tốt. Để nâng cao hiệu quả nuôi thả, anh Hòa tự ương cá giống, nhờ vậy tiết kiệm được 40% chi phí mua cá giống, tránh được hao hụt khi vận chuyển.

Anh Hòa chia sẻ: Quá trình nuôi cá trong ao nổi cần chú ý khâu xử lý nước định kỳ vì nguồn nước là yếu tố rất quan trọng quyết định đến năng suất cá và hiệu quả chăn nuôi. Ngoài việc cải tạo ao trước khi nuôi thả, định kỳ 1 tháng 1 lần tôi rải

vôi bột trên bề mặt nước với lượng 2kg vôi cho 100m² mặt nước, thường xuyên sử dụng men vi sinh để xử lý nước ao nuôi giúp cải thiện môi trường nước, từ đó giúp cá sinh trưởng tốt hơn. Tôi cũng sử dụng thêm tỏi được ngâm ủ bổ sung cho cá ăn để tăng sức đề kháng, hạn chế dịch bệnh. Nhờ quy hoạch các ao ương cá giống, nuôi cá cấp 1, 2, 3 riêng biệt nên cứ 3 tháng anh Hòa lại được thu hoạch thay vì 1 lứa/năm khi nuôi trong ao truyền thống. Đầu tháng 7 vừa qua, anh Hòa xuất bán trên 80 tấn cá các loại, thu về gần 4 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, anh "bò túi" 500 triệu đồng. Ngoài 5ha ao nổi, anh còn thuê, mượn gần 10ha ruộng để gieo cấy lúa, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Với nhiều ưu điểm nổi trội so với nuôi cá trong ao chìm như không phá vỡ hiện trạng đồng ruộng, hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí, cho năng suất và giá trị cao..., mô hình nuôi cá trong ao nổi đang được nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư.

NGÂN HUYNH